

สายการบินเอทีฮัดจะเปิดเส้นทางใหม่สู่ 6 จุดหมาย ปลายทางในช่วงครึ่งแรกของปี 2558



- เครื่องข่ายทางการบินและการขนส่งสินค้าทางคาร์โก้เพิ่มขึ้นเป็น 107 จุดหมายปลายทาง
- บริการเที่ยวบินใหม่ครอบคลุม ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา
- การเปิดตัวเที่ยวบินใหม่ระหว่างอาบูดาบีและบรัสเซล
- เพิ่มห้องโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส บนเส้นทางบิน สิงคโปร์ บรัสเซลและมอสโก

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะทำการเปิดตัว 6 เส้นทางใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางพร้อมการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้นแก่นักเดินทางทั่วโลก

เที่ยวบินรายวันจะเปิดให้บริการสู่เมืองหลวงต่างๆในยุโรป อาทิ มาดริด (สเปน) เอ็ดินเบิร์ก (สกอตแลนด์) ในปีหน้า พร้อมกับเส้นทางสู่ไกลกาตา (อินเดีย) เมืองหลวงของรัฐทางประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางทางธุรกิจและศูนย์กลางของรัฐบาล ในแอฟริกาตะวันออก เอ็นเทบเบ (ยูกันดา)

สายการบินฯ ยังจะให้บริการเที่ยวบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์สู่ ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่าง ฮองกง และเที่ยวบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยังเมืองแอลเจียร์ เมืองหลวงที่มีชีวิตชีวาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้เที่ยวบินรายวันของ สายการบินฯสู่ บรัสเซล (ออสเตรเลีย) ในปัจจุบันยังคงมีการเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ แต่จะปรับมาเป็นเที่ยวบินตรงครั้งแรกระหว่างบรัสเซลและอาบูดาบี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 โดยเครื่องบินโดยสาร โบอิง 787-9ดรีมไลเนอร์ใน 3 ระดับชั้นที่ให้บริการโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ เฟิร์สสวีทบิสิเนสสตูดิโอ อีโคโนมีสมาร์ทซีท

การอัปเดตบริการในมิถุนายน 2558 จะรวมถึงการเปิดบริการเครื่องบินแอร์บัส A330-300ใน 3 ระดับชั้นที่ให้บริการเที่ยวบินรายวันสู่สิงคโปร์ และเครื่องบินโดยสาร โบอิง 787-9ดรีมไลเนอร์เที่ยวบินช่วงกลางวันสู่กรุงมอสโก นับเป็นการให้บริการห้องโดยสารชั้นหนึ่งในเส้นทางบินทั้ง 2 แห่งเป็นครั้งแรก

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธาน และประธานกรรมการบริหารของสายการบินเอทีฮัตกล่าวว่า ”การขยายเครือข่ายการบินระดับโลกของเราในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เป็นการช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ระยะยาวที่จะส่งมอบการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่หลากหลายผ่านการเชื่อมต่อที่ศูนย์กลางทางการบินของสายการบินเอทีฮัต ณ กรุง อาบูดาบี ซึ่งจุดหมายปลายทางใหม่นี้ได้รับเลือกเพื่อขยายเครือข่ายการบินและสร้างจุดยืนของแบรินด์ที่แข็งแกร่งในตลาดที่สำคัญของยุโรป เอเชีย และแอฟริกา

“การขยายเครือข่ายทางการบินในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมข้อตกลงในการทำเที่ยวบินร่วม ให้สอดคล้องกับพันธมิตรที่สำคัญของเรา อาทิ สายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลียนสายการบินเจ็ท แอร์เวย์สายการบินแอร์เซเชลส์ สายการบินแอร์ยุโรป สายการบินเคนยาแอร์เวย์ เที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีและฮ่องกงของเราจำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จะรวมกับเที่ยวบินของ สายการบินแอร์เซเชลส์ที่ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เพื่อเพิ่มบริการให้เป็นเที่ยวบินแบบรายวัน”

เครือข่ายการบินทั่วโลกของสายการบินเอทีฮัตที่ให้บริการผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทางคาร์โก้ จะเพิ่มเป็น 107 จุดหมายปลายทาง สืบเนื่องมาจากการขยายเครือข่ายในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ยอดรวมดังกล่าวได้รวม 5 เส้นทางบินใหม่ที่ได้เปิดตัวแล้วในปีนี้อย่าง เมดินา ชัยปุระ ชูริค ลอสแอนเจลิส เยเรวาน และ 4 เที่ยวบินที่จะให้บริการเร็วนี้สู่ เวิร์ธ โรม ภูเก็ต และดัลลัส ในช่วงปี 2557 นี้

สายการบินเอทีฮัตจะยังคงจะดำเนินการเพิ่มเที่ยวบิน ในเส้นทางที่ได้ให้บริการอยู่เดิมในครึ่งแรกของปี 2558 เพื่อมอบตัวเลือกทางการเดินทางที่มากขึ้นแก่นักเดินทาง การบริการเชิงลึกของเครือข่ายการบินเพิ่มขึ้นในตลาดที่สำคัญต่างๆใน อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และอนุทวีปอินเดีย

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาฝูงบินนี้ เครื่องบินจำนวน 9 ลำจะถูกส่งมอบในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ซึ่งได้แก่ เครื่องบินแอร์บัส A380 จำนวน 3 ลำ เครื่องบินโบอิง 787-9ดรีมไลเนอร์ 3 ลำ เครื่องบินตระกูล A320 3 ลำ ณ ปัจจุบันนี้สายการบินมีฝูงบิน 102 ลำ และ 220 ลำที่ได้ทำการสั่งซื้อรวมทั้งสิทธิในการสั่งซื้ออีก 81 ลำ

ตารางการเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินเอทิฮัดในครั้งแรกของปี 2558

จุดหมายปลายทาง	วันเปิดตัว	จำนวนเที่ยวบิน
โกลกาตา	15 กุมภาพันธ์ 2558	รายวัน
มาดริด	29 มีนาคม 2558	รายวัน
เอ็นเทบเบ	1 พฤษภาคม 2558	รายวัน
เอดินเบิร์ก	8 มิถุนายน 2558	รายวัน
ฮ่องกง	15 มิถุนายน 2558	4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
แอลจีเรีย	17 มิถุนายน 2558	3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

หมายเหตุ : รายละเอียดข่าวของแต่ละจุดหมายปลายทางสามารถดูได้ที่ etihadmediacentre.com



แผนที่เครือข่ายเส้นทางการบินทั่วโลกของสายการบินเอทิฮัด รวมเส้นทางบินที่จะเปิดใหม่ในครั้งแรกของปี 2558